

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 22-28 มิถุนายน 2565

10 ปี ส่งออกข้าวไทยพ่าย เวียดนาม-อินเดีย

ผู้ส่งออกข้าว ร่วมเสวนา “ข้าวไทย กับ ความต้องการของตลาดโลก” ย้อน 10 ปีที่ผ่านมา ไทยสูญเสียตลาดให้เวียดนาม อินเดีย เพิ่มขึ้น คู่แข่งเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ขยายตลาด ขณะที่ไทยยังคงปัญหาผลผลิตน้อย พันธุ์ข้าวไม่ตอบโจทย์ ราคาผันผวน หากไม่แก้ไข ตลาดส่งออกข้าวไทยจะลดลงแน่

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวันนวัต กิติเรียงลาภ รองเลขาธิการ บริษัท พงษ์ลาก จำกัด เปิดเผยในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ข้าวไทย กับ ความต้องการของตลาดโลก” ว่า การส่งออกข้าวไทยไปในตลาดโลกระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งตลาดข้าวขาว ข้าวหนึ่ง และข้าวหอมมะลิ รับว่า ตลาดข้าวไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งมากขึ้น ทั้งเวียดนามและอินเดีย แม้บางประเทศยังรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ แต่หากในอนาคตไทยยังไม่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพข้าวให้คงที่ ราคาข้าวไม่ผันผวน เพื่อแข่งขันในตลาด มองว่าไทยมีโอกาสที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งได้

โดยเฉพาะตลาดข้าวหอมมะลิในสหรัฐ เพราะที่ผ่านมาเวียดนาม มีปัญหาเรื่องสารตกค้างในข้าว ทำให้ส่งออกข้าวเข้าสหรัฐน้อยลง แต่หากเวียดนามสามารถปลดล็อกปัญหานี้ได้ เวียดนามมีโอกาสขยายตลาดส่งออกข้าวในตลาดนี้ได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิได้ หากไทยยังไม่พัฒนาและทำให้ราคาข้าวไม่ผันผวนจนต่างกับคู่แข่งเกินไป ก็ยังเชื่อว่าจะรักษาตลาดนี้ไว้ได้ เพราะตลาดข้าวหอมมะลิมีความต้องการและเติบโตทุกปี

“ต่างจากตลาดอื่นของไทย เช่น ตลาดมาเลเซีย ซึ่งจะดูในเรื่องของราคา หากราคาดีไม่แพงเกินไป ตลาดก็จะหันมาซื้อกับไทย ต่างจากสหรัฐ ราคาข้าวแพงก็ยังไม่ซื้อหากข้าวมีคุณภาพ”

นายวิสิทธิ์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าว เช่น Dai Thom 8, Jasmine และ ST21, ST24 ซึ่งขยายไปถึง ST 28 หรือ ที่เข้าใจว่าข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยพบว่า การส่งออกข้าวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ST 21 ปี 2564 ส่งออกอยู่ที่ 154,000 ตัน สัดส่วน 5.1% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16,000 ตัน สัดส่วน 0.7% สะท้อนให้เห็นการเติบโตการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น และครองส่วนแบ่งตลาดข้าวไปในหลายประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบว่าราคาข้าวของเวียดนาม ไม่มีความผันผวนเกินไป ราคาข้าวยังคงที่ ทำให้สามารถทำตลาดข้าวกับลูกค้าได้ง่าย ซึ่งต่างจากข้าวหอมมะลิของไทยราคาในตลาดมีความผันผวน ยากต่อการทำราคากับลูกค้า โดยราคาข้าวหอมเวียดนาม อยู่ที่ 473 เหรียญสหรัฐ ไทย อยู่ที่ 962 เหรียญสหรัฐ สำหรับตลาดหลักในการส่งออกข้าวของของเวียดนาม เช่น ฟิลิปปินส์ กานา ไวออร์โคสต์ อิหร่าน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง และจีน โดยฟิลิปปินส์ มีสัดส่วนส่งออกถึง 30% ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

นายกิติพันธุ์ เหล่าประภัสสร ผู้จัดการฝ่ายการขาย บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด กล่าวว่า ผู้ส่งออกหลักในตลาดข้าวหอม มีอยู่ 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยจะเห็นว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การส่งออกในตลาดข้าวหอมของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง หากเทียบกับเวียดนามและกัมพูชาที่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น เช่น ปี

2008 ไทยส่งออกข้าวหอมอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตัน กลับพบว่า ปัจจุบันส่งออกลดลงมา เมื่อปี 2020 ส่งออกอยู่ที่ 1.6 ล้านตัน ส่วนเวียดนาม ส่งออกเพิ่มขึ้น จาก 7.2 หมื่นตัน มาอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน

สำหรับตลาดหลักข้าวหอมมะลิไทย คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา สัดส่วน 38% เมื่อปีที่ผ่านมาส่งออกอยู่ที่ 4.4 แสนตัน ฮองกง 1.33 แสนตัน จีน 1.30 แสนตัน แคนาดา 6 หมื่นตัน รวมตลาดอื่น ๆ ด้วย

ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปในตลาดโลกปี 2564 อยู่ที่ 1.1 ล้านตัน ทั้งนี้ จะเห็นว่าปริมาณการส่งออก ข้าวหอมมะลิของไทยลดลงเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากไทยสูญเสียตลาดข้าวหอมมะลิให้กับเวียดนาม โดยเฉพาะในตลาดกานา ไอออร์โคสต์ กาบอง ซึ่งมีการส่งออกข้าวหอมมะลิลดลงหรือแม้กระทั่งฮองกงและจีนเอง ปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิไปในตลาดนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่เวียดนามเข้าไปตีตลาดข้าวหอมไทยได้

นายศรัณยู เจียมสินกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียโกลเด้น ไรซ์ จำกัด กล่าวว่า ราคาข้าวไทยในหลายปีที่ผ่านมา ข้าวไทยไม่เคยราคาถูก อีกทั้งราคาข้าวไทยยังไม่เสถียรและไม่คงที่ มีการปรับขึ้นลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างอินเดียหรือเวียดนามเอง บางครั้งราคาห่างตัดคู่แข่งถึง 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเป็นผลมาจาก ความไม่แน่นอนของผลผลิต ประกอบกับผลผลิตบางครั้งไม่ได้เป็นที่ต้องการ โดยส่งผลให้กับลูกค้าทำตลาดได้ยากขึ้น หากสามารถดูแลไม่ให้ผันผวน ผลผลิตเป็นที่ต้องการ โอกาสที่ไทยยังแข่งขันได้ยังมีและการรักษาตลาดไว้ได้ก็สูงขึ้น

การค้าข้าวในตลาดโลกมีสัดส่วนประมาณ 40-45 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตต่อปีทั่วโลกอยู่ที่ 500 ล้านตัน ชนิดข้าวที่มีการทำตลาดมากที่สุดคือ ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ คิดเป็น 75% ของข้าวทั่วโลก ประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุด คืออินเดีย ไทย และเวียดนาม โดยข้าวขาวมีปริมาณซื้อขายทั่วโลกอยู่ที่ 21 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยที่มีการซื้อ-ขาย อยู่ที่ 350-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเหนียว ปริมาณซื้อขาย อยู่ที่ 7 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 380-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวหอมมะลิ ปริมาณซื้อขาย อยู่ที่ 3.5 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 500-1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ ย้ำข้าวเปลือกขวนาไม่ได้ตกต่ำ ข้าวถุงยังไม่ปรับราคาขึ้น

กรมการค้าภายในยัน ข้าวเปลือกขวนาไม่ได้ตกต่ำ ข้าวถุงยังไม่ปรับราคาขึ้นและหลายรายการปรับราคาลดลง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวข้าวเปลือกตกต่ำในรอบ 10 ปีแต่ข้าวถุงมีการปรับราคานั้น ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์ข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดทุกวัน โดยราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ประจำวันที่ 27 มิ.ย.65 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,500-15,600 บาท/ตัน สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 10,862 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,000-11,700 บาท/ตัน สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 10,149 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,000-9,500 บาท สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 8,569 บาท/ตัน และขณะนี้มีความต้องการข้าวในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในตลาดโลกยังคงทรงตัวสูง นอกจากนี้ ตลาดส่งออกข้าวไทยก็ยังคงมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าราคาข้าวสารบรรจุถุงจะมีการปรับขึ้น 30 บาท/กก. ในต้นเดือนนั้น ในเรื่องนี้ กรมฯ ได้มีการประชุมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงและผู้ประกอบการรายใหญ่ ยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคา เป็นเพียงการปรับโปรโมชันเท่านั้น และผู้ประกอบการข้าวถุงหลายรายยังแจ้งด้วยว่าจะจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และในเดือนหน้าบางรายมีแผนที่จะปรับลดราคาลง 3%-5% อีกด้วย

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานข่าว (27 มิ.ย.65) ที่ปรากฏว่าร้านโชห่วยในจังหวัดระยองมีการปรับลดราคาจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง 5 กก. ปรับลดลง 4-6 บาท/ถุง จากเดิม 194 บาท/ถุง เป็น 188 บาท/ถุง และบรรจุ 15 กก. ปรับลดลง 20 บาท/ถุง จาก 530 บาท/ถุง เป็น 520 บาท/ถุง ข้าวสารเจ้า (เส้าไห้) บรรจุถุง 5 กก. ปรับลดลง 3 บาท/ถุง จาก 108 บาท/ถุง เป็น 105 บาท/ถุง และบรรจุ 15 กก. ลดลง 10 บาท/ถุง จาก 295 บาท/ถุง เป็น 285 บาท/ถุง และข้าวเหนียวบรรจุถุง 5 กก. ลดลง 2 บาท/ถุง จาก 135 บาท/ถุง เป็น 133 บาท/ถุง และบรรจุ 15 กก. ลดลง 15 บาท จากเดิม 365 บาท/ถุง เหลือ 350 บาท/ถุง

ในเรื่องนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ติดตามทั้งสถานการณ์ราคาพืชผลการเกษตรและสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่ามีการปรับราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” ยัน “ข้าวสารบรรจุถุง” ยังไม่ปรับขึ้นราคา มีแค่บางรายลดโปรโมชัน

กรมการค้าภายในอกสมาคมข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาด ได้รับคำยืนยันยังไม่มีการปรับขึ้นราคา เหตุต้นทุนไม่ได้มีผลกระทบ ยกเว้นค่าขนส่ง พร้อมร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายเอาไว้วันบางราย ปรับลดโปรโมชัน ส่วนลดทางการค้า พร้อมย้ำจะติดตามใกล้ชิด หากใครพบเห็นการขึ้นราคาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสายด่วน 1569

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาด ได้แก่ ตรีชาติร์ ข้าวมาบุญครอง เบญจรงค์ อิมทิพย์ ไก่แจ้ และข้าวแสนดี โดยนายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตต์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ได้ยืนยันว่าสมาคมฯ ไม่ได้มีการหารือเพื่อจะปรับราคาจำหน่ายแต่อย่างใด เพราะราคาวัตถุดิบ ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจำหน่าย แต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้มาจากค่าขนส่งเป็นหลัก

ทั้งนี้ สมาคมฯ และสมาชิก ได้แจ้งว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมฯ ในตรึงราคาจำหน่ายไว้ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในขณะนี้ แต่บางรายอาจมีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการแต่ละรายบ้าง

ขณะที่นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ได้ระบุว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวและต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการบางราย อาจต้องปรับกิจกรรมโปรโมชัน เช่น ลดจำนวนความถี่ หรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งแต่ละรายก็จะบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตนเอง แต่ยอมรับว่าเรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วน ๆ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคา ชนิด คุณภาพ และโปรโมชัน ซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

“กรมฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 จะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดทันที” นายวัฒนศักดิ์กล่าว
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ผู้ค้าข้าวถุง แจงแคลลดโปรโมชัน ยังไม่ปรับราคา

ผู้ค้าข้าวถุง แจงยังไม่ปรับขึ้นราคา โอดต้นทุนเพิ่ม 30% ปรับลดโปรโมชันการขาย ชี้ตลาดข้าวตอนนี้แข่งขันเรื่องราคาเดือด เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ซื้อไม่ของผู้ขาย

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง แบรินด์ “ข้าวมาบุญครอง” เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” กระแสข่าวที่ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงเตรียมจะปรับขึ้นราคาข้าวถุงน่าจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน แต่จะเป็นการปรับลดในส่วนของการส่งเสริมการขายมากกว่า คือ ลด แลก แจก แถมของผู้ประกอบการแต่ละรายทำให้ราคากลับมาเป็นราคาก่อนจัดโปรโมชัน ตลาดข้าวถุงจะปรับราคาขึ้น 30 บาทต่อถุงนั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตข้าวถุงเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งหลักๆ มาจากการขนส่ง แพคเกจจิ้ง และตัววัตถุดิบอย่างข้าวเองที่ราคาผันผวนขึ้นลงแต่ละสัปดาห์ไม่เท่ากันก็ตาม

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการข้าวถุงทำในขณะนี้คือการปรับลดการส่งเสริมการตลาดลง เช่น เดิมอาจจะมีโปรโมชันซื้อ 1แถม1 หรือ ลดราคาจากหน้าถุง หากผู้บริโภคสังเกตจะเห็นว่า ราคาข้าวถุงไม่เคยขายเกินราคาหน้าถุง มีแค่ปี 2550-2551 ที่ขายราคาเท่าหน้าถุง หลังจากนั้นราคาข้าวถึงก็ปรับลดลงมาตามการส่งเสริมการขายของแต่ละแบรินด์ เช่น ข้าวมาบุญครองตอนนี้มีโปรโมชันหอมมะลิ 5 กิโลกรัมราคา 190 บาทได้ในปริมาณ 5.5 กิโลกรัม เป็นต้น

“ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการทำอะไรไม่ได้ยอมขาดทุน และแก้ปัญหาด้วยการปรับลดโปรโมชันลง ต้องบอกว่าเรื่องข้าวถึงเป็นของการส่งเสริมการขายล้วนๆ และตอนนี้ตลาดข้าวถึงมีการแข่งขันกันรุนแรงมากในด้านราคา และเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าราคาข้าวในช่วงที่ผ่านมาจะราคาจะสูงขึ้นก็ยิ่งขายราคาเท่าเดิม แต่พอราคาสูงมากผู้ประกอบการก็หันมาใช้วิธีลดโปรโมชันลงหลังหมดสัญญากับทางโมเดิร์นเทรด ทำให้ราคาข้าวถุงกลับไปในราคาที่ไม่มีการโปรโมชัน ซึ่งจริงๆ ต้องบอกว่าราคาข้าวถุงไม่ได้ปรับขึ้น 30 บาทต่อถุงเพีย แต่ที่ผ่านมาผู้บริโภคซื้อในราคาโปรโมชัน และทุกวันนี้ผู้บริโภคก็ทานข้าวน้อยลงหันไปรับประทานแป้งชนิดอื่นแทนมากขึ้น”

ส่วนตลาดข้าวถุงครึ่งปีหลังยังคงแข่งขันกันในเรื่องราคา แต่ก็มีบางรายที่เปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น ข้าวอิมพิทซ์ ข้าวตราเกษตร หรือที่หายไปเลยก็เช่นข้าวพันธุ์ดี เป็นต้น

ด้านแหล่งข่าวจากโรงสี กล่าวว่า ต้นทุนข้าวที่ผู้ประกอบการซื้อมาเป็นราคาข้าวในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนแต่วันนี้ราคาข้าวสารลดลงมากแล้ว โดยราคาข้าวหอมมะลิ วันนี้ ราคา กิโลละ 26 บาท ข้าว 5% ราคา 13 บาทต่อกก. ที่โรงสีขายให้ผู้ประกอบการ ดังนั้นการที่ข้าวถุงปรับขึ้น 30 บาทต่อถุงนั้นน่าจะเป็นไปไม่ได้ ส่วนราคาข้าวเปลือก(นาปรัง) ตอนนี้ ราคาลงมาเหลือตันละ 9,000-9,200 บาทจากเดิมราคา 9,600-9,900 บาทต่อตัน ทั้งนี้สาเหตุหลักๆ ที่ราคาข้าวเปลือกลดลงมาก เนื่องจากดีมานด์ซบปลาย เพราะช่วงนี้ข้าวของเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวพร้อมกัน และตลาดเองก็รับรู้ว่ามีข้าวออกเยอะก็รอ แต่ช่วงที่ข้าวยังไม่ออกผลผลิตราคาก็สูงเป็นปกติในแง่ของถ้ามีของเยอะ ราคาก็ถูก ถ้าของน้อยราคาก็แพง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“ราคาข้าว”ดึงแรงปมผลผลิตล้น “ชาวนา”ผวาขายได้ลดต้นทุนเพิ่ม

ราคาข้าวโลกผันผวน ดึงราคาข้าวไทยข้าวรวงต้นละ 200-500 บาทต่อตัน ชาวนาอ่วมหลังโรงสีรับซื้อราคาลดลง ขณะที่ผู้ส่งออกข้าว ลุ้นชาอรูรับซื้อ ล้นแข่งอินเดียลำบาก ด้านนายกสมาคมชาวนาฯ เล็งหาวิธีการการค้าภายใน แก้ปัญหา

สถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกกำลังผันผวนอย่างหนักสะท้อนจากที่ราคาส่งออกข้าวของไทยปรับตัวลดลงรุนแรงเฉลี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ส่งออกไทยรายงานราคาข้าวหอมมะลิ (64/65) เมื่อ 22 มิ.ย. 2565 อยู่ที่ต้นละ 905 ดอลลาร์ ลดลงจากต้นเดือนเมื่อ 8 มิ.ย.ซึ่งอยู่ที่ต้นละ 960 ดอลลาร์ ขณะที่ข้าวขาว 5% อยู่ที่ต้นละ 427 ดอลลาร์ ลดลงจาก 463 ดอลลาร์ เกิดอะไรขึ้นกับการส่งออกข้าวของไทยท่ามกลางกระแส “ความมั่นคงด้านอาหาร” ที่ทำให้ดีมานด์สินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การแข่งขันด้านราคาข้าวในตลาดโลกยิ่งรุนแรงโดยข้าวขาวที่ไทยส่งออกมีราคาเฉลี่ยที่ ต้นละ 427 ดอลลาร์ ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 418 ดอลลาร์ และอินเดียอยู่ที่ 338 ดอลลาร์ ส่วนข้าวหอมมะลิของไทย 905 ดอลลาร์ เวียดนาม 523 ดอลลาร์ ส่วนกัมพูชา 880 ดอลลาร์

“ราคาข้าวไทยยังแข่งขันได้ยาก ประกอบกับปัจจัยตลาดปลายทางที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เช่น สหรัฐสามารถเคลียร์สต็อกข้าวที่ตกค้างที่พอร์ทสำคัญๆ ได้แล้วทำให้สินค้าเข้าสู่ตลาดจำนวนมากจึงชะลอการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ ขณะเดียวกันผู้ส่งออกรายสำคัญอย่างอินเดียก็เทข้าวออกขายจำนวนมากจึงกวาดคำสั่งซื้อในตลาดสำคัญๆ เช่นแอฟริกา ไปเกือบหมด”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปัจจัยค่าเงินบาทแม้จะเป็นผลดีต่อการส่งออกแต่ก็เป็นการอ่อนค่าทั่วทั้งภูมิภาค จึงไม่ใช่ปัจจัยหนุนให้การส่งออกข้าวของไทยได้แต่มีต่อนัก

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวอีกว่า การเก็บเกี่ยวชาวนาปีครั้งที่ 2 คาดว่าจะยาวไปจนถึงเดือนส.ค. ซึ่งในปีนี้ปริมาณน้ำเอื้อต่อการเพาะปลูกมาก เกษตรกรสามารถทำนาได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดจึงมีมากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคาจึงปรับลดลงในระดับปกติ จากที่ก่อนหน้านี้ราคาข้าวไทยปรับเพิ่มสูงมาก

นอกจากนี้ ราคาข้าวที่ลดลงยังเป็นผลมาจากราคาส่งออกที่ปรับลดลงเช่นกัน เนื่องจากราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าข้าวไทย ถึงต้นละ 100 ดอลลาร์ต่อตัน โดยอินเดีย ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สะท้อนต่อราคาข้าวโลก เพราะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ปีละ 22 ล้านตันคิดเป็น 50 % ของการค้าในตลาดโลก ซึ่งปีนี้อินเดียไม่ประสพภัยแล้ง และเกษตรกรปรับเปลี่ยนพันธุ์ ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น การส่งออกจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกา ที่มีเส้นทางใกล้กว่าเมื่อเทียบกับไทย มีท่าเรือเป็นของตนเอง จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ไทยแข่งขันได้ลำบาก

“ในปีนี้นี้ไทยโชคดีที่อิรักหันมาซื้อข้าวขาวของไทยไปกว่า 4 แสนตัน ไม่เช่นนั้นราคาข้าวไทยจะปรับลดลงกว่านี้ ส่วนแนวโน้มราคาข้าวช่วงสิ้นปียังไม่สามารถคาดเดาได้ ต้องดูตลาด ซึ่งซาอุดีอาระเบีย นิยมบริโภคข้าวแข็งเมล็ดยาว เช่นเดียวกับอิรัก หากหันมาซื้อข้าวของไทย จะเป็นตลาดที่ดีมาก แต่ทั้งนี้ ราคาข้าวไทยต้องไม่สูงเกินไป และคุณภาพต้องดี เพื่อให้ผู้ส่งออกเสนอราคาแข่งขันได้”

รังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวขยับขึ้นขยับลงตามสถานการณ์ราคาโลก โดยปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิลอยอยู่ที่ 13,500-13,700 บาทต่อตัน จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ 14,000-14,500 บาทต่อตัน ราคาลดลง 200-500 บาทต่อตัน ซึ่งทำให้โรงสีจำเป็นต้องซื้อในราคาที่ลดลงเพื่อเป็นการลด

ต้นทุน เพราะโรงสีอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออก เมื่อราคาข้าวในตลาดขยับตัวลง ทางโรงสีก็ต้องบริหารจัดการโดยการลดราคารับซื้อข้าวลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ทั้งนี้ ราคาข้าวมีการปรับราคาขึ้นสูงมากเมื่อเดือนก่อนหน้านี้ บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เป็นผลดีต่อการส่งออก ทำให้ราคาข้าวปรับขึ้น แต่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็เริ่มขยับลงมา ซึ่งคาดว่าราคาที่ขยับลงมาจากราคาปลายทางที่ลง หรือมีปัญหาอุปสรรคในการขนส่งข้าว เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้เกิดปัญหาการขนส่งข้าวขึ้นเรือใหญ่ไม่ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกข้าวได้เต็มที่

“ในช่วงหลังจากนี้คงคาดเดาทิศทางราคาข้าวได้ยากเพราะมีปัจจัยหลายภายนอกที่เข้ามากดดัน ทั้งจากผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครนทำให้เกิดความกังวลด้านอาหารทำให้พืชอาหารแพง ปัญหาการขนส่ง การส่งมอบ ซึ่งโดยรวมสถานการณ์ก็เป็นไปตามภาวะตลาดโลกหากความต้องการข้าวสูงราคาก็จะปรับขึ้นตาม ในทางกลับกันหากดีมานด์ลดลงราคาก็จะลดลงตามไปด้วย อีกทั้งไทยยังต้องเผชิญกับคู่แข่งอีก”

ปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกที่ปรับลดลงขณะนี้เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวชาวนาปรีครั้งที 2 ทำให้ข้าวในตลาดมีอยู่มาก โดยเมื่อต้นสัปดาห์ (20 มิ.ย. 2565) ราคาข้าวขาวปรับลดลง ต้นละ 200 บาท ซึ่งทางสมาคมจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยปัจจุบัน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิดรวมถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด มีเพียงข้าวที่ปรับลดลง ซึ่งดูจากสถานการณ์แล้ว ไม่ควรให้เกิดขึ้น ในฐานะที่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของกรมการค้าภายใน จะนำปัญหานี้ไปหารือ โดยราคาข้าวขาวควรจะสูงกว่าต้นละ 9,000 บาท

แม้ปัจจัยที่กระทบต่อราคาข้าวจะมาจากนอกประเทศแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น กำลังทำให้ต้นทุนผู้ผลิตข้าว ซึ่งก็คือชาวนา จะมีรายได้ที่ลดลงเพราะราคาที่กำลังร่วงแรงขณะนี้มาเกิดในช่วงที่ใกล้จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพอดีที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

หอมมะลิขึ้นราคา 30บาท/ถุง สมาคมข้าวถุงไทยแจ้งมีผลเดือนหน้า

ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงเตรียมจะปรับขึ้นราคาข้าวถุงข้าวสารหอมมะลิปรับขึ้น 30 บาท/ถุง ข้าวสารเจ้า ปรับขึ้น 10 บาท/ถุง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุรินทร์ ธนถาวรลาภ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า เดือนก.ค.นี้ ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงเตรียมจะปรับขึ้นราคาข้าวถุง โดยข้าวสารหอมมะลิ บรรจุถุง (ขนาด 5 ก.ก.) จะปรับขึ้น 30 บาท/ถุง คือปรับจาก 165 บาท/ถุง เป็น 195 บาท/ถุง ส่วนข้าวสารเจ้า ปรับขึ้น 10 บาท/ถุง คือปรับจาก 80-90 บาท/ถุง เป็น 90-100 บาท/ถุง

เนื่องจากสต็อกข้าวสารเก่าหมดแล้ว ขณะที่ข้าวสารล็อตใหม่มีราคาแพงขึ้นมาก โดยข้าวสารหอมมะลิ มีราคาปรับจาก 2,300 บาท/กระสอบ(100ก.ก.) เป็น 3,200 บาท/กระสอบ ส่วนข้าวสารเจ้า ราคาปรับจาก 1,300 บาท/กระสอบ เป็น 1,450 บาท/กระสอบ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมาจนต้องปรับราคาจำหน่ายข้าวถุง

“ตอนนี้ข้าวถุงก็เหมือนระเบิดเวลา รอวันที่จะระเบิด เพราะผู้ประกอบการยื้อราคาต่อไม่ไหว ที่ผ่านมาผู้ประกอบการข้าวถุงขายข้าวตัดราคากันเอง ขายต่ำแบบขายขาดทุน เพื่อช่วงชิงตลาดในช่วงที่กำลังซื้อหดตัวอย่างมาก ทำให้ข้าวราคาต่ำผิดปกติ แต่วันนี้ ต้นทุนข้าวสารแพงขึ้นมา คงจะทนขายขาดทุนต่อไปไม่ไหว ต้องปรับขึ้นราคาแน่นอนในเดือนหน้า”

นายบุรินทร์กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการข้าวถุงแทบไม่มี กำไรจากการขายข้าว ได้กำไรเฉลี่ย 0.50-1บาท/ถุง เท่านั้น เพราะต้นทุนข้าวสารสูงมาก ข้าวสารหอมมะลิ ต้นทุนอยู่ที่ 165 บาท/ถุง ราคาขายก็อยู่ที่ 165 บาท/ถุง ส่วนข้าวสารเจ้า ต้นทุนอยู่ที่ 88 บาท/ถุง ราคาขายอยู่ที่ 92-95 บาท/ถุง

ในส่วน of ข้าวสารเจ้าแม้ว่าราคาขายจะสูงกว่าต้นทุน แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้กำไร กำไรไปอยู่กับห้างที่นำข้าวถุงไปขาย เพราะปัจจุบันห้างมีการเรียกเก็บค่าส่วนลด ขอส่วนแบ่งกำไร จิปาถะจำนวนมากจากผู้ประกอบการข้าวถุง รวมๆราว 10% ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีกำไร อยากให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลให้เกิดความเป็นธรรมด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

‘ยูเออี’ ชวน ไทย ตั้งเจทีซี ดันการค้าการลงทุน เล็งทำสัญญาซื้อข้าวไทย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือกับนายอับดุลนัซเซอร์ จามาล อัลชะลี (H.E.Mr. Abdulnasser Jamal Alshaali) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ด้านเศรษฐกิจและการค้า เนื่องในโอกาสนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนของยูเออีเดินทางเยือนไทย

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ได้ใช้โอกาสนี้ เน้นย้ำถึงศักยภาพของไทยและยูเออีที่สามารถพัฒนาไปเป็นประตูการค้าระหว่างกันได้ โดยยูเออีสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก ประกอบกับมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยมีผลบังคับใช้แล้วถึง 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นจุดหมายการลงทุนและเป็นประตูการค้าให้ยูเออีสามารถเข้าถึงตลาดอาเซียนได้ สำหรับยูเออีได้แสดงความสนใจที่จะทำสัญญาซื้อข้าวจากไทย และเห็นโอกาสที่เอกชนสองฝ่ายสามารถร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวได้ในอนาคต รวมทั้งได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาดำเนินกิจการด้านโทรคมนาคมในไทยอีกด้วย

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ยูเออีอยู่ระหว่างเดินทางจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ และให้ความสนใจกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยยูเออีได้เชิญชวนไทยพิจารณาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) ระหว่างไทยกับยูเออี ซึ่งไทยเล็งเห็นประโยชน์ในการจัดทำ CEPA กับยูเออีเช่นกัน โดยได้แจ้งกับฝ่ายยูเออีเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการภายในของไทยก่อนเข้าร่วมการเจรจา อาทิ การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้สองฝ่ายเร่งหาข้อสรุปต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – ยูเออี ที่ไทยได้เสนอให้ยูเออีพิจารณาก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ JTC เป็นเวทีหารือโดยตรงระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงเศรษฐกิจของยูเออี และหารือเกี่ยวกับการจัดทำ CEPA ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฯ ยูเออี รับจะหารือเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงเศรษฐกิจต่อไป

นอกจากนี้ ยูเออีต้องการผลักดันการจัดทำ MoU ว่าด้วยการจัดตั้งสภาธุรกิจร่วมระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมยูเออี เพื่อเป็นเวทีหารือของภาคเอกชนสองฝ่าย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของไทยเห็นประโยชน์ของกลไกดังกล่าว และจะช่วยติดตามเรื่องกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ไทยต่อไป นอกจากนี้ ได้เชิญชวนนักธุรกิจยูเออีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของไทยที่มีกำหนดจัดในปีนี้ได้แก่ งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ (TILOG VE/TILOG-LOGISTIX) งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (BGJF) และงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RHVAC)

ทั้งนี้ ปี 2564 ยูเออี เป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของไทยในตลาดโลก และอันดับ 1 ในตะวันออกกลาง โดยการค้าระหว่างไทยกับยูเออี มีมูลค่า 12,322.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (394,340.8 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.2 จากปี 2563 สัดส่วนการค้าคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยส่งออกไปยูเออี มูลค่า 2,781.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (87,763.9 ล้านบาท) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป ส่วนไทยนำเข้าจากยูเออี มูลค่า 9,540.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (306,576.9 ล้านบาท) สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ และก๊าซธรรมชาติ ที่มา มติชนออนไลน์

“จूरินทร์”แจ้งข่าวดี ชาวๆ จัด 3 บริษัทขายปุ๋ยให้ไทย นัดเจรจาจับคู่ธุรกิจทันที 29 มิ.ย.นี้

“จूरินทร์”นัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน รับข่าวดี ชาวอุดีอาระเบียไฟเขียวเพิ่มอีก 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ รวมเป็น 3 ราย เจรจาซื้อขายปุ๋ยกับไทย เผยเบื้องต้นเสนอซื้อรวม 8 แสนตัน นัดเจรจาทันที 29 มิ.ย.นี้ พร้อมเตรียมจัดจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าชาวอุดีอาระเบียที่จะเดินทางมาไทยกว่า 100 รายกับผู้ส่งออกไทยไม่ต่ำกว่า 120 ราย ช่วง 4-6 ก.ค. เพิ่มยอดส่งออก

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับชาวอุดีอาระเบียในโอกาสที่คณะนักธุรกิจชาวอุดีอาระเบีย จะเดินทางมาเยือนไทย ว่า ได้เชิญภาคเอกชนมาประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเตรียมการนำเข้าปุ๋ยอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนำคณะภาครัฐและเอกชนเปิดสัมพันธ์กับชาวอุดีอาระเบีย มีความคืบหน้าทั้งการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะไปเยือนชาวอุดีอาระเบีย และจากนี้ไป จะเป็นกิจกรรมเชิงลึกด้านการค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติม

โดยประเด็นที่หารือในวันนี้ คือ การนำเข้าปุ๋ยจากชาวอุดีอาระเบีย ซึ่งปกติไทยนำเข้าปุ๋ยจากชาวอุดีอาระเบียผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่ คือ บริษัท SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) ซึ่งมีผลผลิตปุ๋ยยูเรียปีละ 2.2 ล้านตัน และไทยเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท ซึ่งชาวอุดีอาระเบียได้เปิดโอกาสให้บริษัทที่ผลิตปุ๋ยอีก 2 บริษัทสามารถเจรจาขายปุ๋ยให้กับไทยได้ จะมี 3 บริษัทใหญ่นอกจาก บริษัท SABIC จะมีบริษัท MA'ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) และบริษัท ACO group ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Alim Investment Co. Ltd. Saudi Arabia เป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่อันดับต้นของชาวอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ ไทยได้มีการรวบรวมตัวเลขผ่านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าปุ๋ยไทย เบื้องต้นมีความประสงค์ซื้อปุ๋ยจากชาวอุดีอาระเบียรวม 8 แสนตัน เป็น ยูเรีย 5.9 แสนตัน ปุ๋ยฟอสเฟต 1.93 แสนตัน และปุ๋ยโพแทสเซียม 2.5 หมื่นตัน โดยในวันที่ 29 มิ.ย.2565 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัด Business Matching จับคู่ธุรกิจให้มีการพบกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ 3 รายของชาวอุดีอาระเบียกับผู้นำเข้าปุ๋ยของไทยทั้งหมดที่สนใจ ช่วยให้การเจรจาซื้อปุ๋ยจากชาวอุดีอาระเบียเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหา 2 ข้อ คือ 1.ให้ไทยมี

ปริมาณปุ๋ยพอใช้สำหรับเกษตรกร มีหลักประกันมากขึ้น เพราะมีแหล่งนำเข้าพิเศษเพิ่มเติม และ 2.เรื่องของราคาให้เป็นหน้าที่ของเอกชนเจรจา หวังว่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงเป็นกรณีพิเศษจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน

ส่วนอีกเรื่อง เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนของซาอุดีอาระเบียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีหอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตอบรับกิจกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกันในช่วงวันที่ 4-6 ก.ค.2565 โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าของซาอุดีอาระเบียที่เดินทางเข้ามาไทยประมาณ 100 ราย และผู้ส่งออกไทยร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 120 ราย ที่ห้างไอคอนสยาม เพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกัน หวังว่าจะเพิ่มยอดตัวเลขการส่งออกของไทยไปซาอุดีอาระเบียมากขึ้น ซึ่งมีสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งสาขาโทรคมนาคม ไอที ท่องเที่ยว อัญมณี อาหาร เสื้อผ้า แฟชั่น สุขภาพ ความงาม และบริการโลจิสติกส์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำลังเดินทางเตรียมจัดกิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าปุ๋ยกับ 3 บริษัทปุ๋ยยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ทั้งบริษัท MA'ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตแร่ธาตุรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย บริษัท ACO group ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Alim Investment Co. Ltd. Saudi Arabia ผู้ผลิตปิโตรเคมีและโพลีเมอร์รายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย และบริษัท SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น ปิโตรเคมี โพลีเมอร์ ปุ๋ย และโลหะรายใหญ่ของโลก เพื่อหาแหล่งนำเข้าอื่นทดแทนแหล่งเดิมที่มีปัญหาจากผลกระทบของสงครามป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลน ซึ่งปัจจุบันได้ประสานไปยังรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเพื่อพิจารณาแล้ว และได้รับคำยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียยินดีที่จะส่งออกปุ๋ยมาตามจำนวนที่ประเทศไทยต้องการ

ปี 2564 การค้าไทย-ซาอุดีอาระเบีย มีมูลค่า 233,075 ล้านบาท ซึ่งไทยส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 51,500 ล้านบาท และนำเข้าจากซาอุดีอาระเบีย 181,524 ล้านบาท โดยปี 2565 คาดว่าจะส่งออกเพิ่มเป็นมูลค่า 54,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2%

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมหารือ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับลดลงเนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดเพิ่มขึ้นเพราะกำลังมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ขณะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ จีน และจากประเทศในแอฟริกา ชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 418-423 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ซื้อข้าวเข้ามาในตลาดเพื่อสอบถามราคาข้าวเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการซื้อ ขณะที่บางส่วนก็มีสต็อกข้าวจากฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) เก็บตุนไว้เพียงพอแล้ว โดยในปีนี้ ประเทศจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับข้าวเวียดนาม

ตามรายงานในเบื้องต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-26 มิถุนายน 2565 มีเรือบรรทุกสินค้าจำนวน 48 ลำที่เข้ามาารอรับมอบสินค้าขึ้นเรือ โดยมาจอดรอที่ท่าเรือ Ho Chi Minh port จำนวน 38 ลำ และที่ท่าเรือ My Thoi port จำนวน 10 ลำ โดยมีข้าวที่ส่งมอบขึ้นเรือรวมประมาณ 354,050 ตัน โดยมีปลายทางไปยังฟิลิปปินส์ประมาณ 210,550 ตัน ประเทศในแถบแอฟริกาประมาณ 85,000 ตัน คิวบา 30,000 ตันเกาหลีใต้ 21,000 และมาเลเซีย 7,500 ตัน

Vietnam Net รายงานว่ากระทรวงเกษตรของเวียดนาม (Vietnam's Agriculture Ministry) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเวียดนามอาจจะอยู่ในฐานะที่จะช่วยชดเชยอุปทานข้าวในตลาดโลก หากอินเดียมีการสั่งห้ามหรือจำกัดการส่งออกข้าว

กรมการผลิตพืชผล กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (The Department of Crop Production at Vietnam's Ministry of Agriculture and Rural Development) ระบุว่า เวียดนามสามารถผลิตข้าวได้ประมาณปีละ 26-28 ล้านตัน และสามารถส่งออกได้มากถึง 7 ล้านตัน โดยในปีนี้อาจเพาะปลูกข้าวเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งหากไม่มีเหตุที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าว เช่น ภัยธรรมชาติ เวียดนามสามารถรับประกันความมั่นคงด้านอาหารได้

ที่มา Oryza.com

ลาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ นายเพ็ชร พรหมพิภักดิ์ กล่าวในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ว่า รัฐบาลมุ่งสร้างความมั่นใจให้ประเทศมีความมั่นคงด้านอาหาร โดยลาวตั้งเป้าผลิตข้าวไว้ที่ 3.7 ล้านตัน และจัดหาเนื้อสัตว์ ปลา และไข่ไม่น้อยกว่า 68.2 กิโลกรัมต่อคนในปี

กระทรวงฯ จะส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า โดยเฉพาะปศุสัตว์ ซึ่งปัจจุบันผลิตได้เพียง 600,000 ตันต่อปี ซึ่งน้อยกว่าความต้องการที่แท้จริง 2 ล้านตันอย่างมาก และเพื่อให้ประกันการจัดหาปุ๋ยเคมี พันธุ์พืชและสัตว์ และการผลิต อุปกรณ์สำหรับเกษตรกรในท้องถิ่น

นอกจากนี้ รัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกตามข้อตกลงกับคู่ค้า โดยเฉพาะจีน เวียดนาม ไทย และสหภาพยุโรป หลังเปิดให้สินค้าทุกชนิดจากลาวตามที่รัฐมนตรีกล่าว

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่ากระทรวงเกษตรเมียนมาร์ (The Burmese Department of Agriculture) ได้พยากรณ์ว่า ในฤดูนาปี (Main crop) ของปีการผลิต 2022/23 เกษตรกรจะทำการเพาะปลูกข้าวคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 37.94 ล้านไร่ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีการเพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 1.326 ล้านไร่ หรือประมาณ 3.5% ของพื้นที่ทั้งหมดที่พยากรณ์ไว้ สำหรับในฤดูนาปรัง (the second rice crop) ปีการผลิต 2021/22 เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ประมาณ 6.125 ล้านไร่ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 70% ของพื้นที่เพาะปลูก

สถานการณ์ส่งออกข้าวผ่านทางเรือ (Non-border Trade) ในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งในส่วนของข้าวสารและข้าวหักมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลง ขณะที่ราคาข้าวภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวมาก และทำให้การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคมลดลงด้วยเหตุผลนี้

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีการส่งออกข้าวสารและข้าวหักเป็นจำนวนรวมมากกว่า 153,000 ตัน โดยมีผู้ส่งออก 36 บริษัทที่ส่งออกข้าวสารไปยังประเทศมาดากัสการ์ ฟิลิปปินส์ อิตาลี โปแลนด์ และจีน ในขณะที่การส่งออกข้าวหักนั้น มีปลายทางที่ประเทศเบลเยียม จีน โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และปาปัวนิวกินี

ทางด้านการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดน (Border Trade) นั้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ทางการเงินได้ผ่อนคลายมาตรการนำเข้าสินค้า โดยอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าสามารถผ่านแดนเข้าสู่จีนได้ผ่านทางด่าน Kyin San Kyawt-Wang Ding border gate แต่จะให้นักขับรถที่เป็นคนจีนควบคุมรถเข้าไปในดินแดนของจีน

โดยก่อนหน้านี้ ทางการเงินได้สั่งห้ามรถบรรทุกและคนขับชาวพม่าเข้าประเทศจีนเนื่องจากเป็นมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่เข้มงวด ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10 ล้านจ๊าด หรือประมาณ 5,405 เหรียญสหรัฐฯต่อรถบรรทุก 1 คัน (ที่บรรทุกข้าวได้ประมาณ 50 ตัน) ทำให้จำนวนรถบรรทุกลดลงจากเดิมที่มีประมาณวันละ 400 คัน เหลือเพียง 40 คัน ทั้งนี้ หลังจากที่มีการค้าขายเริ่มกลับมาอีกครั้งได้ทำให้ต้นทุนการขนส่งระยะใกล้ลดลงเหลือประมาณ 0.1-0.15 ล้านจ๊าด (ประมาณ 540-810 เหรียญสหรัฐฯต่อรถบรรทุก 1 คัน)

ขณะที่แหล่งข่าวการค้าคาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนจะไม่มีรับข้าวโพดเพียงพอเนื่องจากขาดแคลนอุปทานจากประเทศยูเครน และเชื่อว่าความต้องการข้าวหักของเมียนมาจะเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนข้าวโพดที่ลดลงจากยูเครน

ข้อมูลการส่งออกข้าวเบื้องต้นในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2565) มีการส่งออกข้าวรวมประมาณ 1,164,132 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางเรือ (Non-border trade) จำนวนประมาณ 1,115,984 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวนประมาณ 700,398 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวนประมาณ 415,586 ตัน และการส่งผ่านทางชายแดน (Border trade) จำนวนประมาณ 48,148 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวนประมาณ 24,258 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวนประมาณ 23,890 ตัน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า เมียนมาร์ส่งออกข้าวรวม 1,900,519 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางเรือ (Non-border trade) จำนวน 1,545,437 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head

Rice) จำนวน 970,457 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 574,980 ตัน และการส่งผ่านทางชายแดน (Border trade) จำนวน 355,082 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวน 133,746 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 221,336 ตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวขึ้น ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 ราคาขายส่งภายในประเทศสำหรับข้าวขาวหัก 25% (Emata 25% broken rice) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลงหลังจากที่เริ่มมีการเปิดด่านการค้าชายแดนที่ติดกับประเทศจีน ขณะที่ข้าวคุณภาพสูง (Shwe Bo Pawsan) ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความต้องการมีไม่มากนัก

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาข้าวขายส่งในประเทศ (Domestic wholesale rice prices) ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565 (ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565) ราคาขายส่งข้าวขาว Emata 25% อยู่ที่ประมาณ 30,500-31,500 จ๊าดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 330-340 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 27,000-28,500 จ๊าดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 291-308 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ขณะที่ข้าวคุณภาพสูงพันธุ์ Shwe Bo Pawsan ราคาตรงตัวอยู่ที่ประมาณ 53,000-63,000 จ๊าดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 573-681 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เท่ากับในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 53,000-63,000 จ๊าดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

Business Mirror รายงานโดยอ้างถึงรองอธิบดีกรมศุลกากร (the Customs Deputy Commissioner) ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม – พฤษภาคม) ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 1.43 ล้านตัน ลดลงประมาณ 37% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.04 ล้านตัน ที่นำเข้าข้าวในช่วงเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ ภาษีที่จัดเก็บโดยสำนักงานศุลกากรฟิลิปปินส์ (the Philippines Bureau of Customs; BOC) จากการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นประมาณ 8.35 พันล้านเปโซ (ประมาณ 152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 7.32 พันล้านเปโซ (ประมาณ 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปีที่แล้ว

ในเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานศุลกากรฟิลิปปินส์ (BOC) สามารถจัดเก็บภาษีข้าวได้ประมาณ 1.7 พันล้านเปโซ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการนำเข้าข้าวในเดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 18.8% จาก 245,033 ตันในปีที่แล้ว เป็น 290,979 ตัน ในปีนี้

สำนักงานศุลกากรฟิลิปปินส์ ยังคงสามารถจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม้ว่ามูลค่าข้าวเฉลี่ยในตลาดโลกจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลดลงประมาณ 16.3% จาก 19,977 เปโซต่อตัน (ประมาณ 364 เหรียญสหรัฐฯ) ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 เป็น 16,712 เปโซต่อตัน (ประมาณ 304 เหรียญสหรัฐฯ) ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565

นับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2562 จนถึงสิ้นปี 2564 สำนักงานศุลกากรฟิลิปปินส์ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมดประมาณ 46.6 พันล้านเปโซ (ประมาณ 848 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้ ตามกฎหมายการเปิดเสรีการค้าข้าวที่ประกาศใช้ในปี 2561 จะมีการนำภาษีศุลกากรที่เกินจากงบประมาณสำหรับนำไปใช้ในกองทุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันข้าว (Rice Competitiveness

Enhancement Fund; RCEF) จำนวน 10 พันล้านเปโซ (ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งกองทุนนี้จะใช้
จ่ายเงินงบประมาณสำหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการดำรงชีวิตของชาวนาข้าว สนับสนุนความช่วยเหลือทาง
การเงินของชาวนา การไถพรวนดินเพื่อการเกษตร ขยายโครงการประกันพืชผลในข้าว และโครงการกระจายพันธุ์พืช
ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว REUTERS รายงานว่า หน่วยงานสำรองอาหารของจีนระบุว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการ
กำหนดราคาขั้นต่ำ (minimum purchase price) สำหรับข้าวเมล็ดยาวต้นฤดู (early indica rice) แต่ยังไม่ได้
ระบุวันที่แน่นอน

สำนักงานอาหารและการสำรองทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ (The National Food and Strategic
Reserves Administration) ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ว่าจะใช้มาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำ
ซื้อขั้นต่ำก่อนกำหนดที่ปกติจะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงานของจีนได้ประกาศราคาขั้นต่ำสำหรับปี 2565
สำหรับข้าวบางชนิด ซึ่งรวมถึงข้าวเมล็ดยาวต้นฤดู (early indica rice) โดยราคาสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการบ่งชี้
ว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนการผลิตพืชผลเพิ่มขึ้น โดยทางการจีนได้เรียกร้องให้มีการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้น
ของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร

ขณะที่ คณะทำงานของรัฐบาลระบุว่าในพื้นที่ที่มีสภาพการปลูกที่ดีควรมีการฟื้นฟูระบบการปลูกข้าวสอง
ครั้ง (double-cropping of rice) โดยที่ผลผลิตที่ได้จะต้องไม่ลดลง ซึ่งควรมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเมล็ดยาวต้นฤดู
และควรลดปริมาณที่ดินร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์

แกนเนลนิวส์เอเชียรายงาน เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษที่จีน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ใน
หลายมณฑลทางภาคใต้ของประเทศ ขณะที่ทางการจีนต้องเร่งอพยพประชาชนหลายแสนคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ให้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน ระบุว่า เกิดฝนตกหนักในมณฑลกว่างตุง ผู้เจี้ยน และ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนตก
สะสมสูงถึง 621 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำฝนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2504

สื่อทางการจีนเผยแพร่ภาพประชาชนจำนวนมากมาพักพิงที่โรงเรียนหลายแห่ง ซึ่งถูกปรับให้เป็นศูนย์พัก
พิงชั่วคราวในเมืองเฉาฉวน ในมณฑลกว่างตุง และยังมีภารกิจเร่งด่วนหลายร้อยหลังบนสนามฟุตบอลในโรงเรียน ส่วน
ที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง กระแสน้ำรุนแรงได้ไหลทะลักท่วมบ้านเรือน
จนต้องเร่งอพยพประชาชน

เจ้าหน้าที่ทางการจีนเปิดเผยว่า ได้มีการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยคราวนี้แล้ว
เกือบ 480,000 คน โดยที่มณฑลกว่างตุง มีประชาชนต้องถูกอพยพหนีน้ำท่วมใหญ่แล้วกว่า 2 แสนคน ขณะที่มีการ
ประเมินความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้อยู่สูงถึงประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์แล้ว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รายงานว่า จากข้อมูลของสำนักสถิติแห่งชาติ
ประเทศจีน ในปี 2564 การผลิตธัญพืชของจีนบรรลุสถิติสูงสุด อยู่ที่ 682.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.36 ล้านตัน เติบโต
2% จากปีก่อนหน้า และจากข้อมูลจากกรมศุลกากรจีน การนำเข้าธัญพืชอยู่ที่ 164.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.1% เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้า มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 74,809 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 45.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ใน ส่วนของปริมาณการส่งออกธัญพืชอยู่ที่ 3.31 ล้านตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,764 ล้านบาท ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยราคาต่อหน่วยเฉลี่ยของการนำเข้าธัญพืชในจีน ปี 2564 อยู่ที่ 5.3 ล้านบาทต่อ/หมื่นตัน และราคาต่อหน่วยเฉลี่ยของการส่งออกอยู่ที่ 4.6 ล้านบาทต่อ/หมื่นตัน

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวนั้น มีการนำเข้าข้าวทุกชนิดรวมประมาณ 4.932 ล้านตัน มูลค่ารวมประมาณ 2,187.115 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ข้าวเปลือกจำนวน 11,659.17 ตัน มูลค่าประมาณ 5.06 ล้านบาท 2.ข้าวกล้องจำนวน 666.67 ตัน มูลค่าประมาณ 0.635 ล้านบาท 3.ข้าวสารที่ผ่านการขัดสี จำนวนประมาณ 2.4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,247.33 ล้านบาท 4.ข้าวหักจำนวนประมาณ 2.52 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 934.09 ล้านบาท

ในส่วนของการส่งออกข้าวมีจำนวนรวมประมาณ 2.451 ล้านตัน มูลค่ารวมประมาณ 1,035.655 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ข้าวเปลือกจำนวน 25,142.9 ตัน มูลค่าประมาณ 95.1 ล้านบาท 2.ข้าวกล้องจำนวน 266,125.25 ตัน มูลค่าประมาณ 194.89 ล้านบาท 3.ข้าวสารที่ผ่านการขัดสีจำนวน ประมาณ 2.16 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 745.28 ล้านบาท 4.ข้าวหักจำนวนประมาณ 300 ตัน มูลค่า ประมาณ 385,000 บาท

ประเภทธัญพืชที่คนจีนบริโภคเป็นหลักคือ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต โดยข้าวสาลีสามารถนำมา ทำเป็นแป้งได้หลายชนิด และยังสามารถทำเป็นแป้งโฮลวีต ซีเรียล และอาหารอื่นๆ ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทาง โภชนาการ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชไม่ขัดสีให้สารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โย อาหาร ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น

ส่วนข้าวบาร์เลย์เป็นพืชสกุล Myatlikov มีลำต้นเกลี้ยงและตรงมีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร ใบ แบนยาว เป็นธัญพืชที่เติบโตในช่วงต้นฤดูร้อน ข้าวบาร์เลย์อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร โปรตีน เบต้ากลูแคน เพนโท แซนส์ และกรดอะมิโนจำเป็น ที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบประสาทลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

ส่วนข้าวโอ๊ตเป็นพืชประจำปีของตระกูลธัญพืช มีเส้นใยที่เหนียว ลำต้นตั้งตรง เรียบและเกลี้ยงเกลา สูงได้ ถึง 120 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นปล้อง ข้าวโอ๊ตมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดในเมืองหนาว ข้าวโอ๊ตมักจะนำมาเป็น ข้าวโอ๊ตบด ข้าวโอ๊ตรีด เป็นต้น และยังมีนิยมนำไปทำอาหารปศุสัตว์เช่นกัน

ที่มา *Oryza.com*, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และไทยรัฐออนไลน์

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงและระดับต่ำสุดในรอบหลาย ปีที่ 78.39 รูปีต่อเหรียญสหรัฐ แม้ว่าความต้องการข้าวจากผู้ซื้อข้าวจากต่างประเทศจะยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ ในกลุ่มของข้าวหัก โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 357-362 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (the India Meteorological Department) ว่าในปัจจุบันนี้มีฝนตกกระจายไปในพื้นที่มากกว่าครึ่งประเทศแล้ว โดยในภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก มีฝนตกในเกณฑ์ดี ขณะที่ในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลางของแคว้น Madhya Pradesh

ได้รับอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมาไปแล้วก่อนหน้านี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝน (ฤดูมรสุม) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝน (ฤดูมรสุม) ในช่วงวันที่ 1-19 มิถุนายน 2565 อินเดียได้รับน้ำฝนที่ตกลงมาในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8% โดยในปีฤดูฝนอย่างเป็นทางการของอินเดียเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเร็วกว่าเวลาปกติ 2 วัน (ตามปกติฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี)

เจ้าหน้าที่ของทางการ ระบุว่า การหว่านเมล็ดข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวโพด ในปีนี้เริ่มขึ้นช้ากว่าปกติ แต่คาดว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป กิจกรรมทางการเกษตรดังกล่าวจะเริ่มเร็วขึ้น โดยเกษตรกรได้เตรียมพื้นดินไว้เสร็จแล้วและเมื่อได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอ พวกเขา ก็จะลงมือทำการเพาะปลูกพืชทันที

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ว่า ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-sown rice) หรือฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-กันยายน) ปีการผลิต 2022/23 ไปแล้วประมาณ 12.25 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 45.6% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 22.52 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกข้าวมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกปกคลุมมากกว่าครึ่งของประเทศ โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยลดลงเหลือ 2% จากช่วงก่อนที่ลดลงถึง 36% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) คาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยปกติที่ระดับ 103% โดยจะมีการกระจายตัวไปทั่วประเทศในระดับที่ดี ซึ่งการพยากรณ์ที่ว่าปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั้นมีแนวโน้มที่ช่วยให้ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) ได้กำหนดปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยหรือปกติ (average or normal rainfall) ว่าอยู่ในช่วง 96% ถึง 104% ของค่าเฉลี่ย 50 ปีที่ระดับ 88 เซนติเมตร (ประมาณ 34 นิ้ว) สำหรับฤดูกาลในช่วง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) ซึ่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของอินเดีย

ที่มา Oryza.com

บังคลาเทศ

Financial Express รายงานว่า รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวโดยภาคเอกชนจำนวน 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดภายในประเทศ โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศลดภาษีนำเข้าข้าวเหลือ 25% จากเดิมที่ 62.5% โดยรัฐมนตรีกระทรวงการอาหารกล่าวว่า จะมีการออกหนังสือเวียนในเรื่องนี้ในไม่ช้า และรัฐบาลอาจอนุมัติให้มีการนำเข้าเพิ่มเติมหากจำเป็น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณที่แล้ว รัฐบาลได้อนุญาตให้ผู้นำเข้าเอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้ประมาณ 1.7 ล้านตัน ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2564 และยังคงลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือ 15% แต่ปรากฏว่าผู้นำเข้าสามารถนำเข้าได้เพียง 300,000 ตัน และการนำเข้าข้าวเมื่อปีที่แล้วไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศมากนัก และต่อมารัฐบาลได้ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าเป็น 62.5% ตามเดิม

ตามรายงานขององค์การการค้าแห่งบังคลาเทศ (Trading Corporation of Bangladesh) และร้านค้าปลีกในเมือง พบว่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวพุ่งขึ้นประมาณ 10-22% ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขโดยการลดภาษีนำเข้าข้าวลงและอนุมัติให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้

ขณะที่ the Economic Times รายงานว่า บังกลาเทศได้เริ่มนำเข้าข้าวจากอินเดียแล้ว ท่ามกลางความกังวลว่าทางการอินเดียอาจจะสั่งห้ามหรือจำกัดการส่งออกข้าว

ตามปกติแล้วบังกลาเทศจะเริ่มนำเข้าข้าวจากอินเดียในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี แต่ในปีนี้นับจากประเทศเริ่มนำเข้าข้าวจากอินเดียเร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานข้าวในประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่นำไปสู่การขาดแคลนข้าวสาลีและราคาข้าวสาลีและแป้งสาลีก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลมาถึงสินค้าข้าวด้วย นอกจากนี้ จากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงต้นฤดู พายุลมฝนและฝนที่ตกหนัก ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะผลผลิตตกต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น

ทั้งนี้ ตามปกติแล้ว บังกลาเทศจะซื้อข้าวจากรัฐเบงกอลตะวันตก อุตตรประเทศ และพิหาร ซึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าบังกลาเทศจะนำเข้าข้าว ได้ส่งผลให้ราคาข้าวในสามรัฐนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคาส่งออกข้าวในอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคา 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเป็น 360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งผู้ค้าข้าวตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาทิกของอินเดียในปีงบประมาณ 2022/23 (เมษายน/มีนาคม)

ข้อมูลของทางการระบุว่า ในปีงบประมาณ 2021/22 บังกลาเทศนำเข้าข้าวประมาณ 1.359 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสรรพากรแห่งชาติบังกลาเทศ (National Board of Revenue; NBR) ได้ออกประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าและอากรนำเข้าข้าวพิกัด 1003.30.99 ชนิดข้าวหนึ่ง (ที่ไม่ใช่ข้าวหอม) ให้แก่ภาคเอกชนผู้นำเข้าข้าวที่ต้องการนำเข้าเหลือ 25% จากอัตราภาษีและอากรนำเข้าเดิม 62.5% (ลดลง 37.5%) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามข้อเสนอของกระทรวงการอาหาร ซึ่งสาเหตุการลดภาษีนำเข้าและอากรนำเข้าข้าวในครั้งนี้ เนื่องจากบังกลาเทศประสบปัญหาเงินเฟ้อต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึง 7.42% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี ส่งผลให้ราคาสินค้าหมวดอาหารเพิ่มขึ้นจนกระทบผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิต Boro ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งพื้นที่เก็บเกี่ยวบางส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประเมินผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย

ตามประกาศของ NBR กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดให้ผู้นำเข้าแต่ละรายสมัครเข้าร่วมโครงการ แจ้างปริมาณนำเข้าและช่วงเวลานำเข้า การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดหรือรายชื่อผู้นำเข้าข้าวที่เข้าร่วมมาตรการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ โดยกระบวนการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าและรายชื่อผู้นำเข้าที่ได้รับสิทธิลดหย่อน คาดว่าจะประกาศในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ หลังจากที่ยินดีประกาศห้ามส่งออกสินค้าข้าวสาลี บังกลาเทศได้แสวงหาแหล่งนำเข้าใหม่ โดยได้ติดต่อขอซื้อจากแคนาดา บัลแกเรีย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากอินเดีย รวมทั้งพยายามติดต่อเจรจาขอซื้อข้าวสาลีและปุยจากรัสเซียด้วย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในรัฐบาลบังกลาเทศว่ากำลังมีความพยายามเจรจาระดับรัฐต่อรัฐ กับรัสเซียเพื่อการนำเข้าข้าวสาลีอย่างน้อย 200,000 ตัน แม้สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกจะใช้มาตรการกดดันเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างหนักก็ตาม หากสามารถบังกลาเทศสามารถบรรลุข้อตกลงกับรัสเซียได้ แต่การชำระเงินยังคงเป็นความท้าทาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลบังกลาเทศเชื่อมั่นว่า จะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้

เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวสาลีในคลังอาหารให้ได้มากและเร็วที่สุด เนื่องจากตอนนี้มีข้าวสาลีเหลืออยู่ในคลังอาหารของประเทศเพียง 166,000 ตันเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสถิติต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี

ปัจจุบัน บังกลาเทศนำเข้าข้าวสาลีประมาณ 7 ล้านตัน โดยเมื่อปีที่แล้วปริมาณนำเข้ามากกว่าสองในสามเป็นการสั่งซื้อจากอินเดีย อย่างไรก็ตาม หลังจากอินเดียระงับส่งออกข้าวสาลีอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่แล้ว และมาตรการดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนด

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรว่า ความเสียหายของพื้นที่การเกษตรหลังจากที่เกิดภาวะน้ำท่วมได้ทำลายนาข้าวในบังกลาเทศไปประมาณ 468,750 ไร่ ซึ่งคาดว่าพืชผลอาจได้รับความเสียหายมากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่หลายแห่งยังคงถูกน้ำท่วม

ที่มา *Oryza.com* และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นเดือนที่ 11 ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 425,821 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 140.42 เมื่อเทียบกับจำนวน 177,112 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ลดลง 8.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 464,697 ตัน ในเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 61,662 ตัน เพิ่มขึ้น 44.47% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ลดลง 25.68% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 364,159 ตัน เพิ่มขึ้น 170.89% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ 4.60% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 224.721 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 111.67% เมื่อเทียบกับ 106.165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ลดลง 13.46% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 60.708 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 64.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ลดลงประมาณ 24.07% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 164.013 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 136.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ลดลงประมาณ 8.73% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม 2564-พฤษภาคม 2565) ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,473,274 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,367,671 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 690,562 ตัน เพิ่มขึ้น 25.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 551,373 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,782,712 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,816,298 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,276.027 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 22.62% เมื่อเทียบกับ 1,856.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 632.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.75% เมื่อเทียบกับ 506.998 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,643.527 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21.81% เมื่อเทียบกับ 1,349.212 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564

ในปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,691,437 ตัน ลดลงประมาณ 11.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,149,185 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิ จำนวน 629,069 ตัน ลดลง 27.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 865,949 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออก ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,062,368 ตัน ลดลงประมาณ 6.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,283,236 ตัน ในช่วง เดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,041.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 6.17% เมื่อเทียบกับ 2,175.512 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 575.657 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 26.51% เมื่อเทียบกับ 783.277 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,465.683 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับ 1,392.235 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-21 มิถุนายน 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,202,456 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 881,872 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าว สายพันธุ์ Japonica จำนวน 269,029 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 81.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 148,054 ตัน ในช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 933,428 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27.2% เมื่อเทียบกับ จำนวน 733,818 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 478,178 ตัน เพิ่มขึ้น ประมาณ 75.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 272,506 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 28,487 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 มิถุนายน 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 203,781 ตัน ฝรั่งเศส 188,461 ตัน เนเธอร์แลนด์ 172,793 ตัน สเปน 164,823 ตัน โปแลนด์ 100,857 ตัน เยอรมนี 66,1094 ตัน เบลเยียม 63,327 ตัน โปรตุเกส 63,113 ตัน บัลแกเรีย 55,286 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,567 ตัน สวีเดน 28,545 ตัน ลิทัวเนีย 13,657 ตัน ไอร์แลนด์ 12,564 ตัน เดนมาร์ค 8,616 ตัน โรมาเนีย 5,720 ตัน สโลวาเกีย 4,647 ตัน ออสเตรีย 4,616 ตัน ฟินแลนด์ 4,047 ตัน ไชปรัส 3,791 ตัน ฮังการี 3,488 ตัน มอลต้า 1,999 ตัน กรีซ 1,699 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-20 มิถุนายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จาก ปากีสถานจำนวน 154,563 ตัน ลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 51,350 ตัน เพิ่มขึ้น 85.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 46,144 ตัน ลดลง 20.0% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินา 45,927 ตันเพิ่มขึ้น 171.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 26,648 ตันเพิ่มขึ้น 205.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และ สายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 224,522 ตัน เพิ่มขึ้น 188.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่

ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 140,186 ตัน เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจาก
กัมพูชาจำนวน 129,240 ตัน เพิ่มขึ้น 55.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 75,626
ตัน ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 68,908 ตัน ลดลง 7.6% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 335,177 ตัน เพิ่มขึ้น 176.1%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 24,212 ตัน เพิ่มขึ้น 38.7% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 22,364 ตัน เพิ่มขึ้น 54.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 18,796 ตัน เพิ่มขึ้น 95.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทย
จำนวน 16,829 ตัน เพิ่มขึ้น 55.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-20 มิถุนายน 2565
2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 91,239 ตัน เบล
เยียม 74,155 ตัน เนเธอร์แลนด์ 73,065 ตัน โปรตุเกส 58,519 ตัน อิตาลี 44,605 ตัน บัลแกเรีย 26,559 ตัน
ฝรั่งเศส 23,857 ตัน โปแลนด์ 20,049 ตัน เยอรมนี 5,396 ตัน เดนมาร์ก 2,061 ตัน กรีซ(EL) 1,451 ตัน ลิทัวเนีย
586 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และ
สายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 142,184 ตัน ฝรั่งเศส 136,655 ตัน อิตาลี 120,752 ตัน สเปน 64,603 ตัน
โปแลนด์ 49,331 ตัน เยอรมนี 47,301 ตัน เบลเยียม 39,564 ตัน บัลแกเรีย 32,784 ตัน สาธารณรัฐเชค 28,929
ตัน สวีเดน 26,206 ตัน ลิทัวเนีย 8,426 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 8,249 ตัน กรีซ (EL) 6,748 ตัน เดนมาร์ก 6,365 ตัน
โปรตุเกส 6,277 ตัน สโลวีเนีย (SI) 4,327 ตัน ออสเตรีย 3,858 ตัน ฟินแลนด์ 3,723 ตัน ไซปรัส (CY) 3,428 ตัน
โรมาเนีย (RO) 3,358 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,927 ตัน ฮังการี (HU) 2,161 ตัน มอลต้า 1,776 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 316,780 ตัน สเปน 54,348 ตัน เนเธอร์แลนด์ 32,358
ตัน ฝรั่งเศส 20,388 ตัน อิตาลี 13,094 ตัน โปแลนด์ 7,437 ตัน เยอรมนี 2,871 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน ไอร์แลนด์
(IE) 1,932 ตัน โปรตุเกส 1,846 ตัน บัลแกเรีย 865 ตัน สาธารณรัฐเชค 617 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 577 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร
ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-20
มิถุนายน 2565 เช่น อิตาลี 134,329 ตัน สเปน 43,295 ตัน เบลเยียม 19,184 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,462 ตัน
โปรตุเกส 18,294 ตัน กรีซ (EL) 16,011 ตัน บัลแกเรีย 5,806 ตัน ลิทัวเนีย 5,220 ตัน เยอรมนี 3,556 ตัน
สาธารณรัฐเชค 2,684 ตัน โรมาเนีย 2,359 ตัน โปแลนด์ 2,388 ตัน ฝรั่งเศส 1,679 ตัน เดนมาร์ก 832 ตัน เป็นต้น
และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 3,046 ตัน เบลเยียม 2,847 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,170 ตัน สเปน
1,983 ตัน โปรตุเกส 842 ตัน กรีซ (EL) 821 เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

บรรณานุกรม

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade
and Services) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2022 มีจำนวนประมาณ 27,100 ตัน ลดลงประมาณ

42.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 46,756 ตัน ในเดือนเมษายน 2022 และลดลงประมาณ 60.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 68,344 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 7,275 ตัน ข้าวเปลือก 22 ตัน ข้าวหัก 19,263 ตัน และข้าวกล้อง 540 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2022 มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศ แคมเบีย 20,002 ตัน เปรู 1,731 ตัน เคปเวิร์ด 1,174 ตัน สหรัฐฯ 856 ตัน เวเนซุเอล่า 720 ตัน โบลิเวีย 665 ตัน สหราชอาณาจักร 288 ตัน Curacao 286 ตัน และประเทศอื่นๆ 1,378 ตัน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2022) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 424,412 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 127,778 ตัน ข้าวเปลือกจำนวน 128,553 ตัน ข้าวหักจำนวน 138,693 ตัน และข้าวกล้องจำนวน 29,388 ตัน

ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 866,907 ตัน ลดลง 38.3% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.405 ล้านตัน ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 271,029 ตัน ข้าวเปลือก 247,229 ตัน ข้าวหัก 335,163 ตัน และข้าวกล้อง 13,486 ตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจำนวน ประมาณ 76,000 ตัน ลดลงประมาณ 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 129,119 ตัน ในเดือนเมษายน 2022 และลดลง ประมาณ 6.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 71,255 ตัน ในช่วงเดียวกันของที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือน พฤษภาคม 2022 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 39,577 ตัน ข้าวเปลือก 2,100 ตัน ข้าวหัก 3,895 ตัน และข้าวกล้อง 30,428 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2022 มีการนำเข้าข้าวจากประเทศปารากวัย 52,408 ตัน อุรุกวัย 11,593 ตัน อาร์เจนติน่า 11,365 ตัน อิตาลี 525 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 109 ตัน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2022) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 360,725 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 177,782 ตัน ข้าวเปลือกจำนวน 26,414 ตัน ข้าวหักจำนวน 13,337 ตัน และข้าวกล้องจำนวน 143,193 ตัน

ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 745,414 ตัน ลดลงประมาณ 23.1% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 969,373 ตัน ในปี 2020 มกราคม-ธันวาคม 2020) ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 388,472 ตัน ข้าวเปลือก 96,884 ตัน ข้าวหัก 13,283 ตัน และข้าวกล้อง 246,776 ตัน

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) รายงานผลการประมาณการณัฐประสงค์และอุปทานข้าวในปีการผลิต 2021/22 ประจำเดือนมีนาคม 2022 โดยคาดว่าในปี 2021/22 จะมีผลผลิตข้าวเปลือก ประมาณ 10.348 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11.96% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณการณัฐที่ 11.754 ล้านตัน ของปี 2020/21 โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2021/22 จะมีประมาณ 10.28 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.49 ล้านไร่ ในปี 2020/21 และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 1.04 ตันต่อไร่ ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับ 1.11 ตันต่อไร่ ในปี 2020/21

ขณะที่ความต้องการบริโภคในปีการผลิต 2021/22 คาดว่าจะมีประมาณ 10.8 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงจากตัวเลขประมาณการณัฐของปี 2020/21 ที่ 11.0 ล้านตัน และสต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 1.762 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 30.68% เมื่อเทียบกับประมาณการณัฐปี 2020/21 ที่ 2.542 ล้านตัน ที่มา *Oryza.com*